

Số: /BGDDĐT-GDTEX
V/v thí điểm giải thể các Trung tâm
GDNN-GDTEX quận, huyện trên
địa bàn Hải Phòng

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn số 3447/SGDDĐT-GDTEX&ĐH ngày 17/11/2021 của Sở GDĐT Hải Phòng về việc xin ý kiến chỉ đạo về việc thí điểm giải thể các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTEX) quận, huyện; chuyển chức năng, nhiệm vụ GDTEX từ Trung tâm (sau giải thể) về trực thuộc TT GDTEX HP. Về vấn đề này, Bộ GDĐT có ý kiến như sau:

1. Điều 43 và 44 Luật Giáo dục 2019 quy định Trung tâm GDNN-GDTEX là cơ sở GDTEX thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện các chương trình GDTEX. Trung tâm GDNN-GDTEX tạo cơ hội cho mọi người (đặc biệt các nhóm người học ở độ tuổi lao động, người cao tuổi) vừa làm vừa học, học liên tục, học tập suốt đời nhằm phát huy năng lực cá nhân, hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội; góp phần xây dựng xã hội học tập.

2. Nghị quyết số 45-NQ/CP ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: “Chú trọng đầu tư phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực đầy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố Hải Phòng”. Căn cứ Báo cáo tổng kết năm học của Sở GDĐT Hải Phòng, số lượt người học trên địa bàn trong các cơ sở GDTEX tăng: năm học 2020-2021 là 68.803 lượt người; năm học 2021-2022 là 158.535 lượt người. Số lượt người học có xu hướng tăng nhanh trong các cơ sở GDTEX, trong đó có sự đóng góp tích cực của các Trung tâm GDNN-GDTEX trên từng địa bàn cấp quận/huyện; các Trung tâm dần từng bước khẳng định vai trò, sứ mệnh, đáp ứng nhu cầu cần gì học nấy, học suốt đời của người dân trên địa bàn. Từ thực tiễn của Thành phố Hải Phòng, việc duy trì, phát triển hệ thống các Trung tâm GDNN-GDTEX trên địa bàn Hải Phòng là rất cần thiết. Do đó, trong quy hoạch của Hải Phòng hiện tại cũng như lâu dài đề nghị mỗi quận/huyện cần có 01 Trung tâm GDNN-GDTEX. Điều này sẽ góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng xã hội học tập theo nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 29¹, mục tiêu của Quyết định số 1373², tiêu chí quốc gia về nông

¹ Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 29) đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”.

² Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

thôn mới trong Quyết định số 320³ và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu học tập theo hình thức GDTX của người lớn trên từng địa bàn.

3. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, Bộ GDĐT đã phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng và Học khu Giáo dục Gyeongsangnam, Hàn Quốc xây dựng mô hình Trung tâm Giáo dục thông minh tại Trung tâm GDTX Hải Phòng, thời gian thí điểm là 04 năm. Đây là mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới giáo dục đào tạo thành công tại Hàn Quốc được đầu tư thí điểm lần đầu tiên tại Việt Nam. Mục tiêu thí điểm tại Hải Phòng xuất phát từ các căn cứ về năng lực của hệ thống trung tâm GDTX, GDNN-GDTX cũng như nhiệm vụ của ngành GDĐT Hải Phòng nhằm nâng cao năng lực của hệ thống trung tâm GDTX, GDNN-GDTX như là các trung tâm nguồn trong việc góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời hỗ trợ các nhà trường phổ thông thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GDĐT đề nghị Sở GDĐT Hải Phòng tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng thực hiện duy trì, phát triển mạng lưới cơ sở GDTX, trong đó có các Trung tâm GDNN-GDTX phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Luật Giáo dục 2019 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu phát triển bền vững của địa phương nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/CP ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ GDTX (để b/c);
- UBND TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu:VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Thị Tú Anh

³Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành *Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.*